



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, INN, newtv)

- นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และอดีต รมว.สธ. กล่าวว่า จากการศึกษานโยบายกัญชาเสรีของรัฐบาล พบว่ายังมีช่องโหว่มาก ไม่มีประเทศที่ประกาศนโยบายเสรีก่อนมีกฎหมายออกมากำกับดูแล ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างร้ายแรง เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี เสียชื่อเสียงว่าเป็นประเทศที่ปลูกกัญชาได้อย่างเสรี รัฐบาลจะควบคุมอย่างไร



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. ยกย่อง อสม.ฮีโร่คุมโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, mcot, soudhitalk, hfocus, newtv, INN, thejournalistclub)

- นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. เผยภายหลังร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ร่วมประชุม World Bio Hub ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า เวทีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาและกระจายวัคซีน สำหรับประเทศไทย นอกจากจะสามารถพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ได้ในประเทศ รมว.สธ. ยังได้ใช้โอกาสนี้ยกย่องชื่นชม อสม. หมอคนแรกของ ปชช.ไทย เป็นสุดยอดอาวูรลับของประเทศไทย ในการควบคุมการระบาดโควิด 19 ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารการให้บริการวัคซีนของภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปถึงจุดบริการด้วย

### 2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thejournalistclub)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 16-22 ตุลาคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,616 ราย เฉลี่ยวันละ 373 ราย ผู้เสียชีวิต 40 ราย เฉลี่ยวันละ 5 ราย ประชาชนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองต่อเนื่อง ที่สำคัญ คือ การมารับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้ว 142.8 ล้านโดส ครอบคลุมเข็มปกติเกือบ 82% แต่เข็มกระตุ้นในทุกกลุ่มยังมารับน้อยไม่ถึง 50% เชิญชวนประชาชนรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งเข็ม 4 จะช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ส่วนกลุ่มเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ขณะนี้ สธ. ส่งวัคซีนไฟเซอร์ฟาซีแดงกระจายไปยัง รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดีแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, soudhitalk, thejournalistclub, INN, TNN, thebangkokinsight)


- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ถึงความจำเป็นที่ต้องให้วัคซีนในเด็กเล็ก ว่า เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีถือเป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีการรุนแรงได้ ไม่ต่างจากผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 ย้ำโรคโควิด 19 จะคงอยู่เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงจึงควรได้รับวัคซีนเพื่อให้ภูมิคุ้มกันทัน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์ แต่ลดความรุนแรงของโรคลงได้

### 3. การผสม-กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เผยผลทดลองในห้องปฏิบัติการของ ม.กลาสโกว์ อังกฤษ ที่ศึกษาพบไวรัสโอบริด เป็นการผสมระหว่างไวรัสโควิดและไข้หวัดใหญ่แล้ว อาจมีอาการอาการรุนแรงกว่าติดเชื้อไวรัสตัวใดตัวหนึ่ง ด้านผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่เร่งผลิตวัคซีนรวมจากไวรัสโควิด-ไข้หวัดใหญ่-ไวรัส RSV โดยฉีดเพียงเข็มเดียวให้เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ ป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจจากไวรัสทุกตัว เริ่มวิจัยในคนระยะที่หนึ่งปลายปี 2565

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ความคืบหน้าการติดตามเชื้อโควิด 19 ของ WHO ระบุสายพันธุ์โอมิครอนยังคงครองการระบาดทั่วโลก ในสัดส่วนถึง 99.7% ปัจจุบันมีสายพันธุ์ย่อยมากถึง 390 สายพันธุ์ ทั้งนี้ พบว่ามีการผสมกันระหว่างสายพันธุ์ย่อย เกิดเป็นสายพันธุ์แบบ recombinant 48 สายพันธุ์ BA.5 ยังพบในสัดส่วนสูงถึง 77.1%, BA.4 = 5.4%, BA.2 = 4.3% สำหรับสายพันธุ์ย่อย XBB พบกระจายไปแล้ว 35 ประเทศทั่วโลก ขณะที่สายพันธุ์ย่อย BQ.1.x

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพร่ไปแล้ว 65 ประเทศ ต้องจับตามองใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์โควิด 19 ของไทยปัจจุบันยังมีการติดเชื้อต่อเนื่อง ประชาชนควรป้องกันตัวสม่ำเสมอในการใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p><b>4. ธรณรงค์ป้องกันรับ-แพร่เชื้อต่อเนื่อง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ มีการรายงานความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด 19 และที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ กทม. เพื่อให้กลุ่ม 608 ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อได้ง่าย เด็ก และผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการรับเชื้อจากผู้อื่นและป้องกันการแพร่เชื้อของตนเองไปสู่ที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้อีกด้วย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- กล่าวถึงความเป็นมาและความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต. ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีการถ่ายโอนไปเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ต่อมาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีองค์ประกอบครอบคลุมทั้งถิ่นผ่านการประเมิน 49 จังหวัด ในการโอนภารกิจ รพ.สต.จำนวน 3,384 แห่ง บุคลากร 22,265 คน และครม.เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 อนุมัติงบประมาณปี 2566 เพื่อถ่ายโอนภารกิจนี้ ล่าสุดมีการถ่ายโอนแล้ว 11 จังหวัด 1,069 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต 12 แห่ง, สกลนคร 142 แห่ง, นครปฐม 36 แห่ง, ศรีสะเกษ 117 แห่ง, ระยอง 40 แห่ง, ปราจีนบุรี 94 แห่ง, เชียงราย 118 แห่ง, นนทบุรี 18 แห่ง, ขอนแก่น 248 แห่ง, เชียงใหม่ 62 แห่ง และนครราชสีมา 182 แห่ง ซึ่งแม้อปท.หลายแห่งจะมีศักยภาพ แต่ประชาชนยังรู้สึกกังวลในการให้บริการ</p> <p>รวมทั้ง แสดงความเห็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจว่าเป็นหลักการที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการให้บริการประชาชน เนื่องจาก อปท.อยู่ใกล้ชิด รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของอปท.ที่จะต้องทำให้การถ่ายโอนราบรื่น แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อ ให้บริการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิม และต้องยกระดับการเข้าถึงและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นด้วย</p>	-
<p><b>การแก้ปัญหาการกราดยิง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ดุลยภาพ ดุลยพิณิจ</p> <p>- เสนอบทความว่า แนะนำสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์รุนแรง เช่นการกราดยิง ได้แก่ การมีอาวุธไว้ในครอบครอง เช่น ทหารหรือเป็นตำรวจ ซึ่งมีอาวุธของรัฐไว้ในครอบครอง และเมื่อเกษียณสามารถมีปืนสวัสดิการราคาถูก ซึ่งควรยกเลิก และควรตรวจสอบสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีการถือครองอาวุธทุกปี รวมทั้งบุคคลธรรมดาที่ต้องการถือครองอาวุธปืน ควรให้ตรวจสุขภาพจิตเมื่อต้องมีการต่อทะเบียนปืน ทุก 2 ปีเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ จะต้องไม่ให้มีการเผยแพร่การขायหรือการประกอบอาวุธปืนเองในสื่อออนไลน์เช่นในปัจจุบัน ส่วนเรื่องการควบคุมการเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์กราดยิง ต้องไม่ทำให้ฆาตกรกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคม และควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลและภาพโศกนาฏกรรม ซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบของการเลียนแบบของอาชญากรในอนาคต ข้อสำคัญก็คือครอบครัวและสังคมต้องมีส่วนร่วม ในการลดและป้องกันความรุนแรงซึ่งจะสะสมไปสู่จุดวิกฤต</p>	-
<p><b>ภาษีความเค็ม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ กฎกติกาธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทความเรื่อง การบังคับใช้ภาษีความเค็มในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอรูปแบบและแนวทางมาแล้ว แต่ยังไม่มีการขอรุบ ยังไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน จึงยังไม่มีการบังคับใช้แต่อย่างใด ประกอบกับในช่วงนั้น เริ่มมีการบังคับใช้ภาษีความหวาน (วันที่ 16 กันยายน 2560) ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บกับผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ จึงอาจมีการชะลอเรื่องของภาษีความเค็มไว้ก่อน เพื่อรอผลของการบังคับใช้ภาษีความหวาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบังคับใช้กับภาษีความเค็มต่อไป ทั้งนี้หากมีการบังคับใช้ภาษีความเค็มได้จริง จะเป็นผลดีต่อประเทศ ช่วยให้มีรายได้อีกเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีและรายจ่ายด้านสาธารณสุขลดลง เนื่องจากประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ส่วนผลดีต่อประชาชน คือ มีสุขภาพที่ดีขึ้นและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง</p>	-
<p><b>กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” รัชกาลที่ 3</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ทีวีช่อง 5, มติชน, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยพ.ร.งชัช รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จากนั้นมีกิจกรรมพิธี “ไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และครูผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนไทย เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ศิษย์แผนไทยจะแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์</p>	
<p><b>รมช.สธ. ชื่นชม รพ.พุทธชินราช</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thaigov, thailandplus, mcot)  - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พุทธชินราช และอสม.พิษณุโลก โดย รพ.พิษณุโลกได้นำระบบ Telemedicine เชื่อมต่อรพพยาบาลและห้องฉุกเฉิน ดูแลผู้ป่วยวิกฤติขณะนำส่งโรงพยาบาล ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจในประสิทธิภาพและการบริการจนติดอันดับ 25 จาก 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศ</p>	-
<p><b>รพ.ราชวิถี จับมือ รพ.บุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thailandplus, mcot)  - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ราชวิถี จึงร่วมมือกับ รพ.บุรีรัมย์จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน ต้องการการรักษาขั้นสูง ลดการรอคอย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตเร่งด่วน ตลอดจนพัฒนาการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด</p>	-
<p><b>กรมอนามัยเตือนงดใช้ “ลวด-ลูกแม็กซ์” ในบรรจุภัณฑ์อาหาร</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, มติชน, ข่าวสด, ผจก., thebangkokinsight, 77 kaoded, thailandplus, mcot, plewseengern, prd, newtv, workpointtoday, changmainews, inn, ch7, TNN)  - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีการโพสต์เตือนเด็ก 8 ขวบ กินไก่ย่างกลิ่นลวดมด ปลายไม้ไก่ย่างโดยไม่รู้ตัว ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องมือส่องกล้องคีบนำลวดออกมานั้น กรมอนามัยจึงขอแจ้งเตือนพ่อค้า แม่ค้า ผู้จำหน่ายอาหารห้ามนำลวด หรือลูกแม็กซ์ มาใช้ในการบรรจุอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะลวดมดปลายไม้ไก่ย่าง เพราะเมื่อโดนความร้อนเป็นเวลานานอาจมีสารปนเปื้อนได้ ควรใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปิดล็อกได้ทันที และควรเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร Food Grade รวมถึงผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายด้วย ส่วนประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเลือกซื้ออาหารที่มีลวดหรือลูกแม็กซ์ในบรรจุภัณฑ์อาหาร เพราะอาจเจอเคียวหรือกลืนเข้าไปได้</p>	-
<p><b>พ.ร.บ.สุขภาพจิต</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, newtv, mono29)  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมสร้างความเข้าใจใน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หากพบเห็นผู้มีความผิดปกติทางจิต คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น ทำลายสิ่งของ ต้องร่วมกันแจ้งเบาะแสแก่ จนท.สาธารณสุข ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อส่งต่อรักษา ป้องกันผลกระทบจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม</p>	-
<p><b>โรคเกี่ยวกับปอด</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)  - พญ.กิตติมา บำรุงพัฒนาศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก ชี้แจงกรณีมีข้อมูลทางการแพทย์ เรื่องเกี่ยวกับปอดเพิ่มมากขึ้น แต่บางเรื่องเป็นเพศนิเวศหรือข่าวปลอม เช่นเดียวกับข่าวบิดเบือนลักษณะอาการของโรคปอดอ่อนแอ โดยการไอบ่อย ๆ ลมพิษ ผื่นคัน ติดเชื้อง่าย ป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้ ผิวแห้งกร้านไม่เปล่งปลั่ง อารมณ์เศร้าหมองตลอดเวลา ขับถ่ายไม่ออก สิวเต็มหน้า ล้วนแต่เป็นอาการแสดงที่ไม่จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่ง ซึ่งควรมีการตรวจเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยและเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมตามโรคอันเป็นสาเหตุต่อไป ทั้งนี้ ทางกรมการแพทย์ไม่มีภาวะปอดอ่อนแอ นอกจากนี้ วัณโรคเป็นอีกหนึ่งโรคที่สำคัญของผู้สูงอายุ และเป็นการติดเชื้อที่พบได้บ่อย ในคนทั่วไปอาจใช้คำว่า โรคปอดจึงเกิดความเข้าใจผิดได้ โดยวัณโรครักษาหายได้ด้วยการกินยา สม่าเสมอประมาณ 6 เดือน จะสามารถหายขาดได้ การแพร่เชื้อของวัณโรคปอดจะเป็นละอองฝอยที่เล็กกว่าโควิด ดังนั้น ต้องเว้นระยะห่างมากกว่าโควิด คนใกล้ชิดที่อยู่ร่วมบ้านจะมีความเสี่ยงสูง ควรมาตรวจร่างกาย เอกซเรย์ปอดว่าติดเชื้อ หรือเป็นโรคแล้วหรือไม่</p>	-
<p><b>อุทกภัย</b>  <b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, amarintv)  -กรมชลประทาน ระบุ ภาพรวมแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันในหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลง จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้เตรียมพร้อมวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดลง โดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พันฟูและบรรเทา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลกระทบให้ทุกพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว</p> <p>-นางเบญจมาศ อุณรัตน์ รองผอ. สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยจากเฝ้าระวังพบว่า โรคเลปโตสไปโรซิส หรือฉี่หนูใน 4 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม พบผู้ป่วยมากถึง 76 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ซึ่งกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี, กลุ่มอายุ 45-54 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี ส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพทางการเกษตร รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และเด็กเล็ก</p>	
<p><b>คลินิกเปิดสปริงหน้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, mcot) เพจ (Drama Addict, หมอแสบแพนด้า, สรยุทธ สุทัศนจินดา)</p> <p>-พ.ต.อ.สุรพงษ์ ขาติ สุทธิ รอง ผบ.ก.คม นำกำลังเข้าตรวจค้น เคแอลคลินิกเวชกรรม ช.นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. หลังได้รับแจ้งว่าสถานที่ประกอบธุรกิจเสริมความงาม มีการซื้อขายบริการทางเพศ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย เบื้องต้นให้การภาคเสธ อ้างว่าไม่มีการค้าประเวณี จึงแจ้งข้อหาตามหมายจับ พร้อมประสาน บก.ปคบ.มาตรวจสอบเรื่องการประกอบกิจการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารการประกอบกิจการ พบถูกต้องตามกฎหมาย ไม่พบการค้ามนุษย์ แต่เป็นการค้าประเวณีเท่านั้น</p>	
<p><b>ฉีดวัคซีนตัดวงจรโรคร้าย HPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, thejournalistclub)</p> <p>-ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิทยา ธิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงานเสวนา Road to Zero HPV มิชชันลดมะเร็งปากมดลูกในไทย ว่า เชื้อ HPV อาจแฝงตัวอยู่ในร่างกายต่อไปอีก 10-20 ปี โดยไม่แสดงอาการ นอกจากจะทำให้เซลล์ตรงส่วนที่ไวรัสพักตัวอยู่กลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้ว ระหว่างนั้นผู้ติดเชื้อก็อาจกลายเป็นพาหะที่ส่งต่อไวรัสสู่ผู้อื่นคนอื่นได้ด้วย รวมถึงสามารถเกาะอยู่ตามพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นก็มีโอกาสรับเชื้อ HPV เข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน</p> <p>- นพ.จักรกริช ใจวัศรี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการตรวจคัดกรองสำหรับหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ให้มีสิทธิเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคนี้อีก 5 ปีได้ฟรี ณ สถานพยาบาลที่มีรายชื่อสังกัดอยู่ และจัดบริการฉีดวัคซีนในโรงเรียนให้กับนร.หญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศกว่า 4 แสนราย รวมถึงส่งเสริมให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยสนับสนุนชุดตรวจ HPV DNA Testing เพื่อให้ประชาชนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองเพื่อส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในเร็ว ๆ นี้</p>	
<p><b>ศูนย์ให้บริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน)</p> <p>-นายชาติวุฒิ วัจกุล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวในเวทีเสวนาและฉายสารคดี "เมื่อการข้ามเพศ ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ" ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่า สสส. จับมือกับคลินิกเพศหลากหลาย รพ.รามาริบัติ หรือ GenV Clinic จัดตั้งศูนย์ให้บริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศทั้ง 4 ภาค เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงบริการสุขภาพจากโรคเพศสัมพันธ์ โดยโมเดล GenV Clinic ให้บริการด้านสุขภาพไปจนถึงปลายทางสำหรับผู้ตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศ ปัจจุบันมีที่ รพ.รามาริบัติ กรุงเทพฯ ,ม.ขอนแก่น, มอ.หาดใหญ่ และ ม.เชียงใหม่ รวมถึงเตรียมจะขยายคลินิกสู่ภาคตะวันออก</p>	